



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'อิทธิ' SET ZERO สารเคมี ชูบีกคลีนนิ่งโรคตัดบรรจจุทุเรียน	แนวหน้า
2. รมช.เกษตรฯจัดการน้ำเขื่อนปัตตานี	แนวหน้า
3. เกษตรฯรุดส่งมอบโค-กระบือที่ยะลา หนุนให้ทำปศุสัตว์ สร้างรายได้ยั่งยืน	แนวหน้า
4. 'อัครา'รุดเพิ่มศักยภาพ อนุรักษ์ดิน-น้ำพื้นที่สงขลา	แนวหน้า
5. 'พิชัย' นริพทะพันธุ์'เคลียร์ปมร้อน เปิดแผน พณ.ลุยบูสต์จีดีพี 3.5%	มติชน
6. 'แจกติจิต์ลวอลเล่ต'กลุ่ม16-20ปี อัด2.7หมื่นล้านลดภาระเปิดเทอม	กรุงเทพธุรกิจ
7. 'นายกฯ'ย้ำบงทนต์ันจีดีพีแตะ 3%	สยามรัฐ
8. ชาวคลองขลุงร้องเบิกเงินสหกรณ์ไม่ได้	มติชน
9. สวนฝรั่งหนองคายเริ่มเก็บผลผลิตส่งตลาด	เดลินิวส์
10. คอสมันน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. จัดตลาดนัดข้าวเปลือก	ไทยรัฐ
12. 'พิชัย'แจงเรื่องปลุกกล้วยแค้ชี้ทางรวย	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

'อิทธิ' SET ZERO สารเคมี ชูบักคลื่นนิ่งโรงคัดบรรจุทุเรียน

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตร และสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ประกอบการผลไม้ส่งออก เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกผลไม้ รวมถึงอุปสรรคการส่งออกผลไม้จากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อบจ.จันทบุรี

นายอิทธิกล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้ประกาศ "SET ZERO" การใช้สารเคมีในโรงคัดบรรจุทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมอบหมายกรมวิชาการเกษตร ขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกร เรื่อง มาตรการป้องกันสารปนเปื้อน Basic Yellow 2 "Big Cleaning" ทุกสวน โรงรวบรวม/โรงคัดบรรจุ เพื่อเตรียมความพร้อมทำความสะอาด

สะอาดโรงคัดบรรจุ และป้องกันการปนเปื้อนสาร Basic Yellow 2 (BY2) ในทุเรียน ผลสดก่อนเปิดฤดูกาลทุเรียนตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้ 1.ไม่ใช้สารห้ามใช้ในกระบวนการผลิตทุเรียน 2.เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทุเรียนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน เช่น พาเลท ภาชนะบรรจุ ตะกร้า ฯลฯ

3.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น พัดลม และพื้นที่บริเวณผลิตก่อนและหลังการผลิต 4.น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีความสะอาด 5.ทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ก่อนบรรจุทุกครั้ง 6.การสุ่มเก็บตัวอย่าง และส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน และ 7.กล่องกระดาษบรรจุตัวอย่าง ต้องปิดช่องสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างส่งตัวอย่าง

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบคุณภาพผลไม้ส่งออกในทุกตู้คอนเทนเนอร์แบบ

100% รวมถึงการตรวจสอบแคดเมียม และหนอนในทุเรียน พร้อมทั้งเตรียมขยายผลไปยังการตรวจสอบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทั้งระบบการผลิต และการตรวจสอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำใย เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ หากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามตามประกาศกรมวิชาการเกษตร

"ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และผู้ประกอบการมั่นใจเกี่ยวกับการส่งออกทุเรียนไปจีน เนื่องจากได้ติดตามสถานการณ์และเจรจาร่วมกับ GACC เรื่อง มาตรการตรวจสอบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งออกทุเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้ออกมาตรการ "Big Cleaning" ทำความสะอาดทุกสวนทุกโรงคัดบรรจุ รวมถึงมาตรการ "4 ไม่" เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้า" นายอิทธิ กล่าว

รมช.เกษตรฯจัดการน้ำเขื่อนปัตตานี

นายอิทธิ สิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี โดยมีนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาชะ อ.เมือง จ.ยะลา

นายอิทธิ กล่าวว่า ปัจจุบันเขื่อนปัตตานีมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้งสิ้น 5.50 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ ที่ผ่านมา ได้บริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพ แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชัน เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจึงส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่

ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วม และปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จึงวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ด้วยการเสริมสัน spillway ให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 1 แสน ลบ.ม.พร้อมขุดลอกตะกอนดิน เพื่อเพิ่มความจุให้ได้รวม 8.5 ล้าน ลบ.ม.ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน

นอกจากนี้ยังมีแผนงานด้านการบรรเทาอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยขยายคลองระบายน้ำ ขยายคลองส่งน้ำ ก่อสร้างกันป้องกันน้ำท่วม

และขุดลอกคลองระบายน้ำหลัก เพื่อตัดยอดน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากระบายลงสู่อ่าวไทย ช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมือง ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี และบางส่วนของ จ.ยะลา ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

“ได้กำชับกรมชลประทาน เร่งดำเนินการแผนงาน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและแผนขุดลอกให้เร็วที่สุด โครงการใดที่ทำได้ก่อนให้ทำทันที เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยทั้งระบบ” นายอิทธิ กล่าว

เกษตรรูดส่งมอบโค-กระบือที่ยะลา หนุนให้ทำปศุสัตว์ สร้างรายได้ยั่งยืน

นายอิทธิ สิริลัทธยากร รมช.เกษตร และสหกรณ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค ไตรงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบสัญญายืมเพื่อการผลิตให้แก่เกษตรกร 30 ราย พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ และหญ้าแห้งอัดฟ่อนแก่เกษตรกร โดยมีนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่เขื่อนปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา

นายอิทธิกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานให้กรมปศุสัตว์

ดำเนินการตั้งแต่ปี 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 385,381 ราย มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือกับเกษตรกร 146,742 ราย สัตว์ 178,232 ตัว ปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการฯ 117,910 ราย โค-กระบือ 133,701 ตัว โดยกระจายตัวในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับ จ.ยะลา มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 132 ราย สัตว์ 239 ตัว ในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยกรมปศุสัตว์ มีแผนจะขยายการดำเนินงานในพื้นที่ของ จ.ยะลา ต่อไปในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก สนับสนุนข้อมูลการเลี้ยงดู เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

'อัครา'รุดเพิ่มศักยภาพ อนุรักษ์ดิน-น้ำพื้นที่สงขลา

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่บ้านควา หมู่ 4 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่เพิ่มศักยภาพการผลิตให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับ

การผลิต และพัฒนาพื้นที่การเกษตรของพื้นที่เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับพื้นที่แห่งนี้ เป็นการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (จุดคู-ยกร่อง) เพื่อแก้ปัญหาการเก็บกักน้ำของดิน พร้อมทั้งทำคันดินกันน้ำ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกร แก้ปัญหาทางการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้สำรวจพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร สร้างการรับรู้และความเข้าใจ

ให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยสำรวจความต้องการของเกษตรกรและจัดทำแผนที่ออกแบบการก่อสร้าง ดำเนินการปรับรูปแบบแปลงนา เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำของดิน พร้อมทั้งกันดินกันน้ำป้องกันน้ำท่วม รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากการทำนาข้าว มาปลูกปาล์ม น้ำมันที่มีผลตอบแทนสูงกว่า โดยจากการประเมินภาพรวมของโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม น้ำมันในคาบสมุทรสทิงพระ ประเมินจากผลผลิตเฉลี่ย 2,618 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา 6 บาทต่อกิโลกรัม รายได้เท่ากับ 15,708 บาท ต่อไร่ ต่อปี



ติดตาม : นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่บ้านควา หมู่ 4 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา มุ่งฟื้นฟูดินและน้ำ ให้ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกับการผลิต และพัฒนาพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกร

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 11 มีนาคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17166

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 138.73 Ad Value: 228,904.50

PRValue (x3): 686,713.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'พิชัย นริพทะพันธุ์' เคลียร์ปมร้อน เปิดแผน พณ.ลุยบูสต์จีดีพี 3.5%



'พิชัย นริพทะพันธุ์' เคลียร์ปมร้อน เปิดแผน พณ.ลุยบูสต์จีดีพี 3.5%

หมายเหตุ - นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์พิเศษ "มติชน" ถึงมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาสแรก 2568 และแนวทางการกำกับดูแลปัญหาปากท้องและด้านส่งออก หนึ่งในเครื่องจักรขับเคลื่อนจีดีพีไทยให้บรรลุ 3.5% ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ผมมองว่ากำลังไปด้วยดี ผ่านเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 ใน 4 ตัว กำลังเดินหน้าไปได้แล้ว เครื่องจักรแรก ภาคส่งออก ปีที่ผ่านมาเติบโต 5.4% สูงกว่ากระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้โต 1-2% ขึ้นเดือนมกราคม 2568 สัญญาณดีขึ้นและส่งออกเติบโต 13.6% เป็นการเติบโตต่อเนื่อง 7 เดือน เชื่อว่าปี 2568 ภาคส่งออกยังเป็นกลไกหลัก ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว ภาคส่งออกจะเชื่อมโยงกับภาคลงทุน อีกเครื่องจักร ถ้าลงทุนเยอะขึ้นอนาคตส่งออกจะเยอะขึ้นตามปี 2567 มีมูลค่าการลงทุนถึง 1.4 ล้านล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 ปี และหลายโครงการจะเสร็จภายในปี 2568 นี้ จะเริ่มต้นผลิตและส่งออกได้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าปีนี้การลงทุนจะมากขึ้นอีก เห็นได้จากสัปดาห์ก่อน บริษัทดีกติกอ เทคโนโลยีส์ ประกาศลงทุนในไทย 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 แสนล้านบาท อีกเครื่องจักรภาคท่องเที่ยว ปีก่อนต่างชาติมาเที่ยวไทย 36 ล้านคน ปีนี้คาดว่าจะถึง 39 ล้านคน สะท้อนกลไกทางเศรษฐกิจเดินได้ สมัยก่อนเรามีปัญหาเรื่องส่งออกแย่งลงทุนไม่มี ท่องเที่ยววันน้อย แต่ตอนนี้สถานการณ์กลับกัน แต่ต้องใช้เวลายืดมากขึ้น

ส่วนที่ว่าทำไมเศรษฐกิจยังไม่ดี ติดเรื่องหนี้ครัวเรือนสูง หนี้เกิดจากการสะสมมาก่อนรัฐบาลนี้ วันนี้นั้นตัวเลขหนี้ครัวเรือนสูงถึง 90% หากรวมกับหนี้ธนาคารของเอกชน 100% นั่นคือหาเงินได้เท่าไรต้องใช้หนี้เกือบหมดเงินใช้จ่ายจำกัด ส่งผลให้เศรษฐกิจแย่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหานี้สูงจึงเป็นเรื่องใหญ่ ต้องเร่งดำเนินการ เมื่อนั้นเยอะ consumption (การบริโภค) ก็น้อย คนอยากซื้อรถยนต์ รถกระบะ หรือซื้อที่พักอาศัย ก็ติดที่ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ เป็นเรื่องกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

(ธปท.) ต้องเร่ง activity ให้ธนาคารปล่อยกู้ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น รวมถึงต้องดูแลในเรื่องค่าเงินบาทด้วย ตอนนี้ไทยแข็งค่ากว่าประเทศในอาเซียน เมื่อเงินเราแพง การค้าขายก็ยากขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นได้นั้น การเติมเงินเข้าระบบ ส่วนจะเติมอย่างไร สำหรับกระทรวงพาณิชย์ ด้านหนึ่งคือต้องหาเงินจากต่างประเทศเข้ามาเติม ผ่านการส่งออก ต้องดึงเงินให้มากขึ้น ทำให้ผมต้องออกไปเจรจาเพิ่มการค้า และเจรจาเพิ่มเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เมื่อกว่า 10 ปีก่อน เราไม่ได้เจรจาเอฟทีเอเลย เพิ่งมาเริ่มรัฐบาลนี้จากศรีลังกา สมัยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สมัยคุณและกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นได้ไปลงนามไทย-เอฟต้า (สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป) และกฎบัตร ความสำคัญต้องทำเอฟทีเอมากขึ้น เพราะคือแต้มต่อของประเทศ อย่างเวียดนามมีเอฟทีเอกับ 56 ประเทศ แต่ไทยมี 18 ประเทศ ทำให้จากไทยเคยส่งออกชนะเวียดนาม แต่วันนี้พอเวียดนามมีเอฟทีเอและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจากไทยไปจนเกือบหมด เพราะผลิตในเวียดนาม นอกจากต้นทุน ค่าแรงงาน ไฟฟ้า หรือที่ดิน ถูกกว่าไทยแล้วยังมีเอฟทีเอกับหลายประเทศ ทำให้สินค้าที่เวียดนามผลิตถูกกว่าไทย 30-40% จากไม่ต้องเสียภาษี ตอนนี้ไทยกำลังเร่งเจรจาเอฟทีเอกับหลายประเทศ อาทิ อียู ที่มีสมาชิก 27 ประเทศบวกกับ 24 ประเทศเดิม ไทยจะมีเอฟทีเอกับ 51 ประเทศแล้ว ใกล้ๆ กับเวียดนามแล้ว หลายประเทศที่กำลังเจรจา เช่น ยูเครน เกาหลีใต้ กลุ่มยูเออี แคนาดา เมื่อเจรจาสำเร็จจะเพิ่มทั้งการค้าและการลงทุนขึ้นเรื่อยๆ

อีกด้านที่กระทรวงพาณิชย์ต้องดูแล คือ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ลดปัญหาปากท้อง ทั้งโครงการที่กระทรวงพาณิชย์พัฒนาขึ้น และโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เช่น โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต่อยอดแจกเงินหมื่นเฟสสอง จัด "ซูใจ วัยเก๋ 60+" ลดราคาสินค้า ควบคู่ เพื่อเพิ่มเงินให้สหพัฒน์และเพิ่มมูลค่าเป็น 1.2, 1.3 หรือ 1.4 หมื่นบาท หรือเกิดน้ำท่วม จัดมหกรรมธงฟ้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย หรือปรับการมอบตรา

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 11 มีนาคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17166

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 138.73 Ad Value: 228,904.50

PRValue (x3): 686,713.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'พิชัย นริพทะพันธุ์' เคลียร์ปมร้อน เปิดแผน พณ.ลุยสตาร์ทอัพ 3.5%



ไทยซีเล็คต์ (Thai SELECT) เป็นเสมือนมิชลินสตาร์ ผลักดันเอสเอสเอ็ม สร้างแบรนด์ของตนเอง ผ่านโครงการไทยแลนด์แบรนด์ เราต้องการผลักดันจีดีพีเอสเอ็มอีกจาก 36% ให้เกิน 50%

อีกด้านคือดูแลเกษตรกร ต้องยอมรับว่าราคาสินค้าเกษตรปี 2568 อาจไม่ดีเท่าปี 2567 เป็นปีที่ขายได้ราคาดีมาก อย่างข้าวปีนี้เจอปัญหาอินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาว พอมีข้าวพลาในตลาดโลกมากราคาสินค้าย่อมลง สินค้าเกษตรทั่วไปไทยไม่มีอำนาจราคา ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก พออินเดียประกาศส่งออก ราคาข้าว เรื่องนี้ผมได้เตือนไว้แล้ว เมื่อราคาตกรัฐบาลต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้อยู่ได้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีการเสนอหลายมาตรการต่อ นบข. พิจารณาและเลือกให้สนับสนุนเงินไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ต่อครอบครัว เรื่องนี้เกษตรกรมาร้องขอเอง เรารีบมากก็เสนอเข้า นบข. ให้พิจารณาที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุด แต่เน้นเป็นการช่วยเหลือระยะสั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ส่วนในระยะยาวต้องทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน จึงหารือกันใน นบข. จัดโซนนิ่งปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มรายได้ และสามารถขายได้ ยึดหลักการตลาดนำการผลิต

การเพาะปลูกข้าวไทย มี 2 ประเด็นคือ ต้องพัฒนาเพิ่มพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงประเทศคู่แข่ง อย่างเวียดนาม ผลิตข้าวเปลือกเจ้าได้ 650-700 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เวียดนามผลิตได้ 1,200-1,300 กิโลกรัมต่อไร่ ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และ 2.พื้นที่ใดจะให้ผลตอบแทนมากที่สุด หากเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชอื่นแทนข้าว เพื่อให้มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน อย่าง ถั่วเขียว ผมไปญี่ปุ่นพบว่าเขานิโอด้านต้นปลูกถั่วเขียวหอม สามารถให้ผลตอบแทนถึง 1 แสนบาทต่อไร่

กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือสำรวจพื้นที่เหมาะสม พบว่าพื้นที่เพาะปลูก 74 ล้านไร่ มีพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว 11 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ 4 ล้านไร่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มภาคกลาง มีน้ำขัง เหมาะกับปลูกถั่วเขียวหอม มะพร้าว น้ำหอม ให้ผลตอบแทนไร่ละแสนบาทเช่นกัน หรือปลูกปาล์มน้ำมัน ส่วนนี้ต้องปรับพื้นที่ยกท้องร่องก่อน ส่วนอีก 7 ล้านไร่

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาดแหล่งน้ำ ควรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คู่กับยางพาราในระยะยาว จะให้ผลผลิตใน 3-5 ปีข้างหน้า ต้องเตรียมเรื่องขนส่งและโลจิสติกส์ด้วย อย่างกล้วย ได้ให้ทูตพาณิชย์นำผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นมาดูแลแหล่งปลูก เช่น อ.เลิงสาอง จ.นครราชสีมา ลงปลูกแล้ว 1.5 แสนต้น พันธุ์กล้วยหอมเขียว ราคาขายในต่างประเทศดีมาก อย่างมะพร้าว น้ำหอม ผมไปอังกฤษ เขาขายลูกหนึ่งราคากว่า 5 ปอนด์ ไปสวีเดน เซอร์แลนด์ เขาขาย 7 ฟรังก์สวิส หรือ 200-300 บาทเลย เราอยากให้ปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและรายได้ของเกษตรกรด้วย

กระทรวงพาณิชย์เราดูแลทั้งต่างประเทศและในประเทศ ด้วยจีดีพีประเทศไทยพึ่งพามาส่งออกและภาคท่องเที่ยว รวมกันกว่า 80% ภาคลงทุนอีก 10% กว่า ต้องนำเงินเข้าประเทศมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานและดูแลคนในประเทศให้มีรายได้เพิ่ม จึงต้องหาหลายช่องทาง เช่น มั่นสำปะหลัง ตลาดส่งออกหลักของเราคือ จีน นำเข้าไปเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ เมื่อราคาข้าวโพดโลกลงมาก เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเหมือนมันสำปะหลัง ราคามันสำปะหลังจึงลงตาม แต่ผมได้เจรจากับจีนจนยินยอมซื้อ แล้วคิดเป็นหัวมันเพื่อแปรรูปกว่า 3 ล้านตัน กำลังผลักดันเพิ่มซื้อไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วย หรือข้าว ขอให้จีนเร่งซื้อที่ค้างตามสัญญาเดิม 2.8 แสนตัน จีนก็รับปากจะเร่งซื้อ ขณะเดียวกันเร่งหาตลาดใหม่ เช่น แอฟริกา เขาชอบข้าวไทย ก็เจรจาได้แล้ว 3.9 แสนตัน จะลงนามในเดือนมีนาคมนี้ อีกเรื่องที่กำลังเร่งคือ เวียดนาม ประกาศกำหนดจะขายข้าวราคาไม่ต่ำกว่า 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ผมมองว่าเป็นโอกาส เร็วๆ นี้จะหารือกับเวียดนามและอินเดีย 3 ประเทศมีส่วนแบ่งตลาดข้าวโลกกว่า 80% จะหารือทางออกราคาที่เหมาะสม จะติดต่อรายได้เกษตรกรทั้ง 3 ประเทศ กรมการค้าภายใน ดึงโมเดลเทรด ทำข้าวและธัญธภัณฑ์โภคภัณฑ์ เพื่อดูช่วยขจัดพลาออกจากตลาด ทำให้ราคาข้าวเปลือก 15% (สุพรรณบุรี) อยู่ที่ 8,800 บาท ถ้าราคาส่งออกข้าวอยู่ที่ 500 เหรียญ/ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศเกิน 10,000 บาทต่อตัน และเรายังเปิดเสรีส่งออกข้าวสำหรับรายเล็กรายใหม่ ทั้งลดค่าธรรมเนียมและสต็อก

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 11 มีนาคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17166

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 138.73 Ad Value: 228,904.50

PRValue (x3): 686,713.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'พิชัย นริพทะพันธุ์' เคลียร์ปมร้อน เปิดแผน พณ.ลุยสตาร์ทอัพ 3.5%

กำลังให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ปรับปรุงและเพิ่มบทบาทผู้ดูแล เป็นสถานที่เก็บและเก็บรักษาอาหารให้กับประเทศต่างๆ ภายใต้นี้กลุ่มประเทศยูเออี ตะวันออกกลาง และอิสราเอล สนใจ ถือเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคต โดยให้ อคส.ทำโมเดลดูว่าเป็นอย่างไรมาก่อน และเน้นพัฒนาสินค้าพร้อมรับประทาน สามารถเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าได้

นอกจากนี้ ได้สั่งให้กรมการค้าภายในเตรียมแผนบริหารจัดการผลไม้ จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนนี้ ดูข้อมูลผลผลิตปีนี้ผลผลิตผลไม้ไทยจะสูงกว่าปกติ ปี 2568 คาดการณ์ผลผลิตรวม 6.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% ตัวหลักๆ เช่น ทุเรียนเพิ่ม 37% ปริมาณ 1.76 ล้านตัน มะม่วง เพิ่ม 10% ปริมาณ 1.31 ล้านตัน ลำไย เพิ่ม 1% ปริมาณ 1.46 ล้านตัน ด้วยลำไย ตะวันออกออกน้อยมาก แต่เชื่อว่าลำไยเหนือจะมา 3 ชนิดนี้เน้นส่งออก เพราะผลผลิตในประเทศสูงเกินบริโภคมาก ตลาดส่งออกทุเรียน คือ จีน จะเจาะเมืองรอง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมมาตรการดันส่งออก ผ่านงานแสดงสินค้า รณรงค์บริโภค และสร้างแบรนด์ เช่น ทุเรียนหมอนทอง ต้องผลิตและส่งออกจากประเทศไทยเท่านั้น ที่กังวลสารตกค้าง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ จะเข้มงวดตรวจสอบผ่านด่าน ส่วนมะม่วงตลาดหลัก คือ เกาหลีกับญี่ปุ่น เชิญชวนผู้ซื้อมาเจรจาล่วงหน้า เพิ่มตลาดใหม่อย่างอินเดีย ตะวันออกกลาง ส่วนบริโภคภายใน จะเชื่อมโยงแหล่งผลิตและจำหน่าย เช่น จัดทุเรียนบุฟเฟต์ ดึงป๊อมน้ำมารับซื้อจากลูกค้า ดึงผู้ผลิตแช่เย็นแช่แข็งเพื่อดูดซับผลผลิต เร็วๆ นี้ จะประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ปี 2568 ส่วนงบประมาณดูแลตลาดใกล้เคียงปีก่อนที่ใช้ 759 ล้านบาท

เรื่องการแก้ปัญหาหนีไฟและสินค้าด้วยคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีและรายย่อย หลังตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดปฏิบัติการลดปัญหา ส่งผลให้ 2-3 เดือนหลังตั้งคณะกรรมการ ลดปัญหาได้ 20% มีการจับกุมหนีไฟแล้ว 820 บริษัท ทุนจดทะเบียน 12,495 ล้านบาท สืบคานี้จะมีการประชุมติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดแผนงานต่อไป ครอบคลุมเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย

เรื่องราคาสินค้า มองกันว่าแพงขึ้น อาจด้วยรายได้ไม่สมดุลรายจ่าย รายได้น้อยก็รู้สึกแพง ทั้งที่ดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปของไทยไม่ได้สูงต่ำกว่า 1% ต่ำกว่ากรอบเงินเฟ้อที่รัฐบาลอยากเห็น 1-3% เราจึงอยากเห็นคนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับแผนรับมือผลกระทบจากนโยบายทรมัมปี 2.0 นั้น ได้เจรจาแล้วบางส่วน ตอนผมไปสหรัฐฯก็ติดต่อเรื่อยๆ หาทางเจรจากันเพื่อให้ไทยรอดพ้น เชื่อว่าเรากับสหรัฐฯจะได้ทำการค้าการลงทุนเพิ่มกันอีกเยอะ สหรัฐอเมริกาเป็นคีย์หลักทำเงินเข้าประเทศ เราเตรียมรับมือแน่นอน

แม้เรามองเห็น Positive ของเครื่องจักร 3 ใน 4 ชั้เคลื่อน เศรษฐกิจไทย แต่ยังคงเป้าหมายตัวเลขส่งออกทั้งปีนี้ไว้ 2-3% เพราะยังมีปัจจัยต้องติดตาม และดูภาคลงทุนว่าโรงงานได้ลงทุนไว้ก่อนหน้า นี้ จะเริ่มผลิตได้เมื่อไหร่ ล่าสุดได้คุยกับบริษัทที่ลงทุนแห่งจอร์เจีย (พีซีบี) ลงทุนเป็นแสนล้านบาท เขาคาดว่าโรงงานจะเสร็จกลางปีนี้ เริ่มมีสินค้าเพื่อขายและส่งออกได้ ก็จะช่วยขยายส่งออก ถ้าโลก เศรษฐกิจต่างประเทศเดินไปด้วยดีแล้ว การส่งออกน่าจะโตในอัตราที่น่าพอใจ ส่งผลต่อเศรษฐกิจได้เกิน 3% ตามเป้าหมาย สัญญาณหลายเรื่องดีขึ้น เพียงแต่ปัญหานี้ครัวเรือนสูง คนแบกหนี้เยอะ เมื่อนกบดัม ยังรักษาไม่หาย ต้องดูว่าจะแก้กบดัมอย่างไร ส่งออกกับลงทุน มีความสัมพันธ์ แม้บาทแข็ง เดือนมกราคมก็ยังขยายตัวได้ 13.6%

'แจกดิจิทัลวอลเล็ต'กลุ่ม16-20ปี อัปเดต2.7หมื่นล้านลดภาระเปิดเทอม

กรุงเทพธุรกิจ ● “บอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ” เคาะแจกเงิน 16-20 ปี ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 2.7 ล้านคน วงเงิน 27,000 ล้านบาท ซึ่งช่วยลดภาระผู้ประกอบการ ใช้จ่ายค่าเทอมได้ ส่วนกลุ่มที่เหลือพร้อมแจกในช่วงที่เหลือของปีนี้ หลังระเบียบกำหนดต้องจ่ายภายใน ต.ค. เล็งเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน พร้อมวางแผนไปตรวจสอบการใช้ซ้ำ

รัฐบาลมีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปี 2568 ขยายตัว 3.0-3.5% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2567 ที่ขยายตัว 2.5% โดยเตรียมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 46 โครงการ ซึ่งมีโครงการสำคัญเป็นการแจกเงิน 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาท ไปแล้ว 2 ระยะเวลา รวม 1.8 แสนล้านบาท

ล่าสุด นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่ออนุมัติแจกเงินอีก 27,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 16-20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 2.7 ล้านคน ผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ต

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สำหรับกลุ่มคนอายุ 16-20 ปี ที่ลงทะเบียนไว้ 2.7 ล้านคน วงเงิน 27,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนในไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 (มิ.ย.-ก.ค.) ปีนี้

ทั้งนี้ ถือเป็นโครงการระยะที่ 3 หรือเป็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโครงการแรกที่มีความสำคัญกับการปูพื้นฐานการกระตุ้น

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

แจกดิจิทัลวอลเล็ต

เศรษฐกิจผ่านระบบดิจิทัลช่วงต่อไป โดยกลุ่มที่เหลือจะจ่ายเงินในโครงการระยะต่อไปตามความเหมาะสม

ส่วนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อการดำเนินโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท เฟส 3 ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เห็นว่า โครงการนี้จะกระจายเงินลงพื้นที่ได้ และช่วยบรรเทาภาวะหนี้ครัวเรือนได้เพราะครัวเรือนไทยมีหนี้สูงมาก ซึ่ง 2 เรื่องนี้จะมีประโยชน์ในเชิงคุ้มค่ามากกว่า

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ติดตามโครงการใกล้ชิด โดยนำข้อผิดพลาดจากเฟสที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง ซึ่งกระทรวงการคลังจะตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล

ขณะที่กรอบเวลาโครงการในขั้นตอนนี้ ต่อจากนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการติดตามตรวจสอบหรือตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ (Fraud Detection) รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนเพื่อระงับสิทธิเพิกถอนสิทธิเรียกเงินคืน ตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

นายพิชัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% ซึ่งประกอบด้วยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 46 โครงการ เช่น การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนภาครัฐให้เกิน 70% การขับเคลื่อนการส่งออกให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4% โดยทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะหารือผลผลิตและสินค้าเกษตร

ที่ออกสู่ตลาดให้สอดคล้องกัน รวมทั้งหาตลาดส่งออกใหม่รองรับ

ขณะที่ด้านการท่องเที่ยวก็มีการขับเคลื่อนให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มเติม และใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งก็ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้จีดีพีไทยในปีนี้นับได้มากกว่า 3%

“ส่งออกและการท่องเที่ยวได้พูดก่อนหน้าว่าต้องการค่าเงินอ่อนค่าลงมา นิดหน่อยเพื่อช่วยเศรษฐกิจในส่วนนี้” นายพิชัย กล่าว

แจกเหตุโอนเงินให้กลุ่ม 16-20 ปี

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินได้ดูช่วงเวลาที่เหมาะสม และกลุ่มคนที่เหมาะสม โดยข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส 1 น่าจะออกมาดี และไตรมาส 2 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ช่วงปลายไตรมาส 2 ถึงต้นไตรมาส 3 เศรษฐกิจไทยจะอ่อนแรง

ดังนั้นรัฐบาลพิจารณาว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงดังกล่าวเหมาะสม โดยการแจกเงินให้กลุ่มอายุ 16-10 ปี จำนวน 2.7 ล้านคน ถือเป็นโครงการใหม่ที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีการปรับเงื่อนไขโครงการบางส่วน เช่น ให้ร้านค้าเบิกเงินสดได้ จ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าเทอมได้ ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มวัยเรียนที่เงินจำนวนนี้แบ่งเบภาระผู้ประกอบการได้บางส่วน

“กลุ่มอายุ 16-10 ปี มีการใช้เทคโนโลยีสูงมีความตื่นตัวและยอมรับการใช้เทคโนโลยีและระบบใหม่ รวมทั้งเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายสูง

รัฐบาลจึงอนุมัติให้กลุ่มนี้ก่อน ซึ่งไม่เกี่ยวกับกลุ่มนี้ซึ่งงบประมาณน้อยแต่อย่างไร ส่วนกลุ่มที่เหลือรัฐบาลจะอนุมัติตามเวลาที่เหมาะสม ซึ่งต้องตรงกับภาวะเศรษฐกิจช่วงเวลานั้น" นายเผ่าภูมิ กล่าว

ร้านค้าขนาดเล็กขึ้นเงินสดได้ทันที

สำหรับเงื่อนไขของร้านค้าจะไม่ห้ามรายการซื้อสินค้า เพราะจะกำกับดูแลโดยใช้การลงทะเบียนของร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้วเป็น Negative List ในลักษณะร้านค้าที่ไม่ให้เข้าร่วม เช่น ร้านทอง ร้านขายเหล้า แต่ไม่ห้ามตัวสินค้าหมายความว่าร้านโชห่วยที่มีสินค้าหลากหลายก็ซื้อได้ทุกประเภท รวมทั้งให้ใช้จ่ายค่าเหอมและค่าประปาได้

นอกจากนี้ เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทถอนเงินสดออกมาได้ไม่จำกัดเฉพาะร้านที่อยู่ในระบบเสียภาษีเพื่อให้เกิดความสะดวกของร้านค้า และเชิญให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และแก้ไขปัญหาระแสเงินสดให้ร้านค้า แต่ยังไม่ใช้เกณฑ์ร้านค้าที่อยู่ในอำเภอตามทะเบียนบ้านและการขึ้นเงินสดต้องเป็นการใช้เงินรอบ 2

เดินหน้าแจกส่วนที่เหลือภายในเดือน ต.ค.

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมวงเงินงบประมาณไว้ 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งตามระเบียบการเบิกจ่ายต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.หรือไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งกรณีที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ต้องทำโครงการไว้ก่อนเพื่อขอผูกพันงบประมาณ

อย่างไรก็ตามส่วนนี้ถือเป็นงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาลที่ต้องจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งพยายามทำให้ทันตามเงื่อนไขแต่ต้องดูเงื่อนไขอื่นและสภาวะเศรษฐกิจแต่ละช่วง โดยการที่รัฐบาลยังไม่จ่ายให้ทั้งหมดไม่ใช่งบประมาณไม่พอเพราะได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว

ดึงแบงก์รัฐลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

สำหรับการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทั้งนี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนวงกว้างเพื่อให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อวางแผนช่วยเหลือกลุ่มนี้ โดยจะชี้แจงขั้นตอนและระยะเวลาอีกครั้ง

รวมทั้งจะตรวจสอบการไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับค่ายมือถือและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตรวจสอบข้อมูลว่าต้องใช้ดาต้าผ่านโทรศัพท์มือถือไม่เกิน 500 MB ย้อนหลัง 3 เดือน หากเกินกว่านี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีสมาร์ทโฟนจะเข้าร่วมโครงการไม่ได้

เร่งเบิกจ่ายงบค้างท่อ 2.7 แสนล้าน - สั่ง ก.ทรัพย์ฯ ห้ามน้ำท่วม-แล้ง

'นายกฯ' ย้ำบลงทุนดัชนีจีดีพีแตะ 3%

กทม. - เมื่อวันที่ 10 มี.ค.68 ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายกฯ กล่าวช่วงต้นว่า มาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกดีใจที่ได้พบกับทุกท่านในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอีกครั้งปัจจุบันเรามีงบลงทุนปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1.46 ล้านล้านบาท ซึ่งสามารถผลักดันจีดีพีให้ขยายตัวได้ 3% ประกอบด้วยงบค้างท่อมาจากปี 2567 กว่า 275,009 ล้านบาท งบลงทุน 2,402 ล้านบาท งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 253,545 ล้านบาท แต่ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ 28.12% ต่ำกว่าเป้าหมายกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องช่วยกันกำกับและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานในกำกับให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องช่วยกันกำกับและเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายและเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นจีดีพีของประเทศ โดยเฉพาะ 3 กระทรวง 5 กรม

ซึ่งได้รับการจัดสรรงบลงทุนมากที่สุด คือ กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมือง) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ตนขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านใช้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็น KPI ในการประเมินผลการทำงานของอธิบดีกรม และหัวหน้าหน่วยงานในกำกับต่อไป

นายกฯ กล่าวว่า ขอฝากมาตรการเชิงรุกในการรับมือกับปัญหาที่ทำมาต่อเนื่องทุกปี ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง ปัญหาฝุ่นควัน ปัญหาน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มสำหรับปีหน้าไว้ล่วงหน้าเลย เพราะถึงเวลาเกิดเหตุแล้วก็จะได้ลดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนและจังหวัดนั้นๆ ของประเทศด้วย โดยขอให้เตรียมการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพราะไม่อยากให้เมื่อเกิดปัญหาแล้วเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้น โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องเสี่ยงงบประมาณซ่อมแซมและเยียวยาอีกมากมาย ถ้าเราสามารถป้องกันไว้ก่อน ตนเคยพูดอยู่ทุกเวทีของ การเยียวยาหรือการซ่อมแซมไม่ได้จะเป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามประชาชนที่ต้องผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมันประเมินค่าไม่ได้ถ้าเราสามารถทำตรงนี้

ลดให้ได้ ก่อนจะเสียค่าเยียวยาต่างๆ ที่ตนหลังเห็นว่ามันคุ้มค่ามากกว่า ฉะนั้นอะไรที่ทำได้ขอให้ทุกท่านช่วยกันในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

“เรื่องที่ยากฝากไว้คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำระยะยาว ทั้งเรื่องน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค รวมไปถึงน้ำที่ต้องใช้ในภาคของอุตสาหกรรมที่จะต้องจัดการเรื่องนี้ เพื่อแก้ปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่จะมีปัญหาในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก

ก็ขอให้มีการเตรียมการและวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่ มีอะไรอยากให้ตนชัฟพอร์ตก็บอกกันได้ และนัดกันนอกรอบได้เช่นกัน จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว” นายกฯ ระบุ

ชาวคลองขลุงร้องเบิกเงินสหกรณ์ไม่ได้

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่รัฐสภา ชาวบ้านจาก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ผ่าเงินไว้กับสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง แต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ มูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท เดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์ โดยมี น.ส.ปริญญาพัชญ์ คັນสนียชีวิน ส.ว. เป็นผู้รับเรื่อง

น.ส.ปริญญาพัชญ์กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรคลองขลุงมาตั้งแต่ปี 2557 ชาวบ้านกลุ่มนี้นำเงินน้ำพักน้ำแรงจากการทำเกษตรทำไร่ ทำนา ทำสวน บางคนเป็นข้าราชการเอาไปฝากต่อเนื่อง หวังว่าจะได้ดอกเบี้ย เพราะช่วงแรกสหกรณ์ให้ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี ก่อนปรับลดเหลือ 3.5% ก็ยังถือว่าเยอะกว่าธนาคารอยู่ดี บางคนฝากไว้ 3-4 ล้านบาท ได้ข้อมูลจากชาวบ้านว่าช่วงเดือน ต.ค. ปลายปีที่ผ่านมามีหลายคนพยายามถอนเงินแต่ไม่สามารถถอนเงินได้ สหกรณ์บอกว่าไม่มีเงินให้ พยายามบ่ายเบี่ยง ให้ลงคิวไว้แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความหวังว่าจะได้เงินฝากกลับมา เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมตัวกันไปแจ้งความ แต่ยังไม่มื่ออะไรสืบหน้า

“ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า สหกรณ์บอกว่าขาดสภาพคล่อง ตอนไปถอน ถอนได้น้อยหรือถอนไม่ได้ ถอนยาก มาโดนแบบนี้หลายคนก็แย่ เพราะไม่มีเงินติดตัวเลย ตอนนี้บางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียดต้องเข้าโรงพยาบาล ซึมเศร้า ไปจนถึงคิดฆ่าตัวตายแล้ว” น.ส.ปริญญาพัชญ์กล่าว

น.ส.ปริญญาพัชญ์กล่าวว่า จะประสานไปยังนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะตามเรื่องต่อไป

น.ส.ฐิติกร อัครบวร ทนายความและตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า กรณีนี้ได้ไปแจ้งความแล้ว แต่ตำรวจไม่ดำเนินการใดๆ มีชาวบ้านบางส่วนได้ไปไกล่เกลี่ยที่ศาลแล้ว แต่สหกรณ์แจ้งว่าขาดสภาพคล่องเนื่องจากลูกหนี้ไม่ใช้หนี้ ปล่อยให้จำนวนหลายพันล้านบาท

เมื่อถามว่า มูลค่าความเสียหายเท่าไร น.ส.ปริญญาพัชญ์กล่าวว่า เบื้องต้นเสียหายมูลค่ารวมกว่า 400 ล้านบาท หลังจากนั้นก็จะนำเข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

สวนฝรั่งหนองคายเริ่มเก็บผลผลิตส่งตลาด

น.ส.ฤดี พวงจำปา เจ้าของสวน เป็นหลัก ดูแลรักษาตั้งแต่ สัมจอมขวัญ บ้านนาโพธิ์ ต.หนอง กระบวนการดูแลดิน ตัด ปลูกปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย หลุม กำจัดวัชพืช ทำให้ไม่ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนปลูกส้มเป็น ต้องพึ่งสารเคมี มีระบบการ หลัก แต่เกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้ปรับ จัดการน้ำที่ดี ขุดคลองน้ำ เปลี่ยนพืชชนิดใหม่ จึงหันมาปลูกเงาะ ให้สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ แทน โดยระหว่างที่รอเงาะเติบโตนั้น ได้ ทุกช่วงที่ต้องการ เมื่อฝรั่ง ปลูกฝรั่ง 3 สายพันธุ์คือ ฝรั่งหงเปาสือ ที่ปลูกไว้ดีดออกดอกออกผล หรือฝรั่งไส้แดง พันธุ์กิมจู และพันธุ์ ประมาณเท่าเหรียญสิบบาท สุ่มมี ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่าเงาะ สามารถเก็บผลผลิตได้เร็ว และให้ผลผลิตมาตั้งแต่ ปีที่ผ่านมา ส่วนปีนี้สวนอื่น ฝรั่งค่อนข้างขาดแคลน เนื่องจากสภาพอากาศร้อน รุนแรง แต่ที่สวนสัมจอม ขวัญแห่งนี้ ฝรั่งที่ปลูกไว้ โดยเฉพาะฝรั่งพันธุ์หงเปาสือ ให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์ อื่น ๆ ขณะนี้สามารถเก็บ

ผลผลิตได้แล้วไปจนถึงประมาณต้นเดือน ก็จะนำพลาสติกเป็นวัสดุกันความร้อนมา พฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ ห่อแทนการใช้กระดาษหรือถุงพลาสติก เงาะให้ผลผลิตต่อเนื่องกันไป ทิ้งไป แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่ผลตอบแทน สวนแห่งนี้ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ คุ่มค่ากว่า ฝรั่งที่ได้จะผิวสวย รสชาติอร่อย



กรอบ หวาน ปลอดภัยจากสารเคมี และได้ รับการรับรองมาตรฐานGAP จากสำนักงาน เกษตรจังหวัดหนองคาย สร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคด้วย ห่อฝรั่งไว้ 2 เดือน ก็ สามารถเก็บผลผลิตได้

ขณะนี้ทางสวนจะเก็บฝรั่งทุกวัน วันละประมาณ 100-200 กิโลกรัม ขาย



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 11 มีนาคม 2568

ปีที่: -

ฉบับที่: 27543

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 46.92

Ad Value: 84,456

PRValue (x3): 253,368

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สวนฝรั่งหนองคายเริ่มเก็บผลผลิตส่งตลาด



ราคาหน้าสวน ฝรั่งไส้แดง หงเป่าสี
กิโลกรัมละ 80 บาท ฝรั่ง 350 บาท
5 กิโลกรัม 500 บาท ส่วนฝรั่งกิมจูและ
ฝรั่งสุ่ยมี กิโลกรัมละ 35 บาท ฝรั่ง
ละ 100 บาท มีออเดอร์ถูกค้าจาก
ประเทศลาวสั่งจองฝรั่งล่วงหน้าตามกำลัง
ผลิตของสวน นอกจากนี้ยังเปิดสวนให้ผู้
สนใจเก็บฝรั่งสด ๆ จากต้นในราคา
กิโลกรัมละ ละ 50 บาท เป็นการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ชมธรรมชาติไปด้วย หรือ
ต้องการสั่งออนไลน์ก็สามารถติดต่อได้ที่
สวนส้มจอมขวัญได้ทุกวันมีบริการจัดส่ง
และแพ็คเกจ อย่างดีผลไม้น่าเสียดาย.

กำธร กองสมบัติ รายงาน



เกษตรวันนี้..... ● ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบัน มีปริมาณน้ำใช้การรวม 27,370 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา 1,365 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียงพอใช้จนถึงช่วงต้นฤดูฝนนี้ ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การได้ 45 ล้าน ลบ.ม. ● ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้จัดสรรน้ำตามศักยภาพน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนน้ำไปใช้ผลิตประปาสำหรับเมืองนครราชสีมา เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ อีกทั้งยังได้มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังนอกแผน รวมถึงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างต่อเนื่อง..... ● ด้านการจัดสรรน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ปัจจุบันจัดสรรน้ำไปแล้วกว่า 20,177 ล้าน ลบ.ม. (69% ของแผนฯ) คงเหลือความต้องการใช้น้ำเพื่อสนับสนุนช่วงฤดูแล้งอีก 8,993 ล้าน ลบ.ม. (31% ของแผนฯ) และสำรองไว้ใช้ในต้นฤดูฝน ปี 2568 จำนวน 15,080 ล้าน ลบ.ม. ●

นายกฯหล่ำปลี

Section: กีฬา/-

วันที่: อังคาร 11 มีนาคม 2568

ปีที่: 76

ฉบับที่: 24521

หน้า: 10(ล่าง)

Col.Inch: 7.73

Ad Value: 5,797.50

PRValue (x3): 17,392.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จัดตลาดนัดข้าวเปลือก

จัดตลาดนัดข้าวเปลือก

นายทัศนัยสุธาพนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ที่บริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำข้าวโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดวันนี้-14 มี.ค. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือก เกษตรกรมีทางเลือกสร้างกลไกตลาดให้เกิดการแข่งขัน ให้ความเป็นธรรมด้านราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบการซื้อขายแบบตลาดกลาง สร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจังอีกด้วย.

ผู้จัดการรายวัน360° – “รณว.พาณิชย์” ชี้แจงแนวทางช่วยเหลือชาวนา ยืนยันไม่ได้เปลี่ยนปลุกข้าวเป็นกล้วย รัฐบาลทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชาวนามีรายได้ที่มั่นคง

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าว คูนอกจอ ชี้แจงแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา พร้อมยืนยันว่า ไม่มีนโยบายให้เปลี่ยนจากการปลุกข้าว เป็นปลุกกล้วย

นายพิชัย ระบุว่า กระทรวง



พิชัย นริพทะพันธุ์

‘พิชัย’แจงเรื่องปลุกกล้วยแค้ชี้ทางรวย

พาณิชย์ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด คิดเสมอว่าทุกข์ของชาวนา คือทุกข์ของแผ่นดิน ต้องเร่งแก้ปัญหาทันที ราคาข้าวตกต่ำ เกิดจากอินเดียผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ออกมาส่งออกอีกครั้ง ได้รวบรวมความเห็นของชาวนากลุ่มต่างๆ แล้วนำเข้าสู่ที่ประชุม นบข. ออกเป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยในระยะสั้น รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือชาวนา โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ต่อครัวเรือน ขณะที่ในระยะกลางและระยะยาว รัฐบาลเร่งพิจารณาแนวทางเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยการวางระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และศักยภาพของแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ การกล่าวถึงการปลุกกล้วยเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกล้วยญี่ปุ่น ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายให้ชาวนาเปลี่ยนจากการปลุกข้าวไปปลุกกล้วยทั้งหมด แต่เป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มีการทดลองปลุกกล้วย 150,000 ตัน เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร เห็นถึงโอกาสในตลาดต่างประเทศ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนจากการปลุกข้าวเป็นกล้วยทั้งหมด

“ไม่ได้เปลี่ยนจากการปลุกข้าว

เป็นปลุกกล้วย แต่หมายถึงว่าที่ไหนบริเวณไหน ปลุกกล้วยได้แล้วได้ราคาสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ก็ปลุก ไม่ได้ว่าให้เปลี่ยนอย่างนั้น แค้คิดก็ผิดแล้ว เพียงให้เป็นทางเลือกกับเกษตรกรที่จะปลุก” นายพิชัยกล่าว

นายพิชัย ยังกล่าวถึงแนวทางเพิ่มผลผลิตข้าว โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้สามารถให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เช่นเดียวกับประเทศเวียดนามที่สามารถผลิตข้าวได้ 1.3-1.5 ตันต่อไร่ ขณะที่ข้าวไทยยังมีผลผลิตเฉลี่ยเพียง 600-800 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังดำเนินการขยายตลาดข้าวไทยไปยังประเทศจีน และแอฟริกา โดยล่าสุดมีคำสั่งซื้อจากจีน 280,000 ตัน และจากตลาดแอฟริกา 390,000 ตัน

นายพิชัย ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหา ราคาข้าวและติดตามข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเป็นรายวัน โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า การพูดถึงพืชทางเลือก เช่น กล้วยหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เป็นเพียงแนวทางในการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกร แต่ไม่ได้มีนโยบายให้เปลี่ยนจากการปลุกข้าวเป็นกล้วยทั่วประเทศ ข้าวยังคงเป็นพืชหลักของประเทศไทย และรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชาวนามีรายได้ที่มั่นคง.